

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิม ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยตามลำดับซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อเยาวชนไทยมุสลิม ในเรื่องของหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลา
2. เพื่อค้นคว้าสาเหตุการเบี่ยงเบนในหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลดีผลเสียที่แอบแฝงแทรกซึมปะปนมาในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

#### วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากคัมภีร์อัลกุรอานฮิสซุนนะฮ์และทัศนะของปวงปราชญ์ที่สำคัญๆ ในอดีตและปัจจุบันที่ได้กล่าวถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่สามารถกระตุ้นพฤติกรรมก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมสาเหตุของการเบี่ยงเบนพฤติกรรมจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิม ขั้นตอนที่สองเป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

## ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

### 1. ประชากร (Population)

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

### 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Sampling Group)

เยาวชนมุสลิมทั้งชายหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ในเขตอำเภอเมืองยะลาและประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ทำการคัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ เขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมีโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ 13 โรงเรียนผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,000 คน ขึ้นไป ดังนั้นประชากรกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ทำการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 377 คน โดยการใช้เทียบด้วยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน

## เครื่องมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้การเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามและความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ จำนวน 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบด้วยตอนที่ 1 คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และตอนที่ 3 ข้อคำถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความเข้าใจในหลักของศาสนาอิสลาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.79

## การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For windows โดยหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)

## 5.1 สรุปผลการวิจัย

**ผลการศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา สรุปได้ดังนี้**

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (เยาวชนมุสลิมทั้งชายหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา) มีดังนี้

เพศของกลุ่มตัวอย่าง เยาวชนมุสลิมทั้งชายหญิงซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 377 คน เพศชาย 139 คน เพศหญิง 238 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 27.2

อายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระหว่าง 14 – 17 ปี การศึกษาด้านสามัญอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้านศาสนาอยู่ในระดับตอนต้น ( ) ต้นตอนกลาง ( ) ตอนปลาย ( ) และไม่เข้าข่าย

จำนวนของกลุ่มตัวอย่างทางการศึกษาด้านศาสนาสามัญมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คนคิดเป็นร้อยละ 28.9 ส่วนจำนวนการศึกษาทางด้านศาสนาในระดับตอนต้นจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ระดับตอนกลางจำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 ระดับตอนปลายจำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 ระดับที่ไม่อยู่ในข่ายจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พบว่าการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับที่มีความแตกต่างกันตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละเพศและบุคคลตลอดจนระดับการศึกษา ส่วนมากมีความคิดเห็นที่แตกกันในระดับที่เล็กน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากคำถามเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์และความรู้ความเข้าใจตามหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า

2.1 เกี่ยวกับการเชื่อความศรัทธาตามหลักการของศาสนาอิสลามปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลาม โดยพบว่าข้อคำ

ถามเกี่ยวกับหลักการศรัทธาและหลักการของศาสนาอิสลามมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 มีความคิดเห็นและเข้าใจตรงกันในข้อที่ว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อะลอะฮ์อะลาต่อมาลาอิกะห์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคิเราะฮ์และต่อกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็นและต่อมาในข้อที่ว่าการกล่าวปฎิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์อะลอะฮ์อะลาและมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์อะลอะฮ์อะลา การดำรงการละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์ เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สินการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 76.7 รองลงมาคือ การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 และรองลำดับต่อมาท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวันมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 44.3

**2.2 เกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์กลุ่มตัวอย่างโดยรวมที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ ระดับมากในประเด็นที่ว่า กระแสอิทธิพลของสื่อในยุค โลก ไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมา คือ ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลก ไร้พรมแดนเยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตรายมีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 และข้อที่ว่าการโฆษณา การสื่อสารในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลกับข้อที่ว่าในยุคโลกาภิวัตน์หรือ โลก ไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนมีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวนเท่ากันคือ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 และข้อที่ว่าความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนา ย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ มีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 และข้อที่ว่าสาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวัน คือการที่โลกเข้าสู่ระบบ โลก ไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์มีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และในข้อที่ว่าเยาวชนมีความ**

พึงพอใจกับชุดแพชชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามมีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และข้อที่ว่า กระแส

อิทธิพลของสื่อวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณาในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 และข้อที่ว่าเยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิดมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 และข้อที่ว่าการสูบบุหรี่ของเยาวชนในยุคปัจจุบันมีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และข้อที่ว่าสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบันมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 และข้อที่ว่าปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรีมีกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นจำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1

**2.3 ผลการศึกษาจำนวนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลผล การศึกษาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ตามเพศชายและเพศหญิง โดยรวม พบว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์เมื่อเปรียบเทียบการแสดงความคิดเห็นระหว่างเพศชายและเพศหญิงปรากฏว่าการแสดงความคิดเห็นของเพศหญิงอยู่ในระดับสูงกว่าเพศชาย 1.0 คือเพศหญิงอยู่ในระดับมากร้อยละ 74.4 ส่วนเพศชายอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 73.4**

**2.4 ผลการศึกษาจำนวนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระหว่างเพศชายและเพศหญิงกับการศึกษาสามัญ โดยรวมพบว่าการเปรียบเทียบระหว่างเพศชายกับการศึกษาสามัญปรากฏว่านักเรียนเพศชายส่วนใหญ่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 30.2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ส่วนนักเรียนเพศหญิงส่วนใหญ่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 68 คนคิดเป็น ร้อยละ 28.6**

**2.5 ผลการศึกษาจำนวนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระหว่างเพศชายและเพศหญิงกับการศึกษาศาสนาพบว่าผลของการเปรียบเทียบระหว่างเพศกับการศึกษาศาสนาปรากฏว่านักเรียนที่เป็นเพศชายมีการศึกษาศาสนาอยู่ในระดับตอนกลาง จำนวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 59.0 อยู่ในระดับตอนปลายจำนวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 20.1 และอยู่ในระดับตอนต้นจำนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 14.4 และไม่อยู่ในข่ายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ส่วนนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับตอนกลางจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 อยู่ในระดับตอนปลายจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ไม่อยู่ในข่ายจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และตอนต้นจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7**

**2.6 ผลการศึกษากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระหว่างการศึกษาสามัญ พบว่าผลของการเปรียบเทียบในระดับการศึกษาสามัญกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากร้อยละ 72.1, มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากร้อยละ 76.5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากร้อยละ 73.4 ผลที่พบกลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูงกว่าการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4**

**2.7 ผลการศึกษาจำนวนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระหว่างการศึกษาสามัญกับศึกษาศาสนา พบว่าการเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาสามัญกับการศึกษาศาสนา ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสามัญในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 คนอยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 14.0 อยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนกลางจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และอยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนปลายจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และไม่อยู่ในข่ายจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คนอยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 8.3 อยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนกลางจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 อยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนปลายจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และไม่อยู่ในข่ายจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน อยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 5.5 อยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนกลางจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 อยู่ในระดับการศึกษาศาสนาตอนปลายจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 และไม่อยู่ในข่ายจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1**

3. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา ของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญปีที่ 4 ชาย ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้

1. วิद्यุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 33.3 %
2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 40.5 %
3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิद्यุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 35.7 %
4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 42.9 %
5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 33.3 %
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 38.1 %
7. คุณเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลา สมบูรณ์ทุกวัน 35.7
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 33.3 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 33.3 %
10. คุณเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชนบาร์ คาราโอเกะ 38.1 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 31.0 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 38.1 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 45.2 %

14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 57.1 %

15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 45.2 %

16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 33.3 %

17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆมากกว่าให้ความสนใจกับมัซยิดให้ความสำคัญกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 45.2 %

18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 35.7 %

19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 45.2 %

20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 54.2 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอากีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 61.9 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่ออะลาคาและมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ออะลาคาการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 59.5 %

23. การแสดงออกผิดเพศของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 40.5 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 47.6 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมีนเมา เหล้า เบียร์ 31.0 %

4. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญปีที่ 4 หญิงปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้



1. วิद्यุโทรทัศนหนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 43.6 %
2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 52.1 %
3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิद्यุ โทรทัศน หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 51.1 %
4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 66.0 %
5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 41.5%
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้าชมสยิด 53.2 %
7. คุณเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 34.0 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 37.2 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 36.2 %
10. คุณเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชนบาร์ คาราโอเกะ 37.2 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 45.7 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 50.4 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 55.3 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 47.9 %

15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 57.4 %

16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 40.4 %

17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆมากกว่าให้ความสนใจกับมัสยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 45.2 %

18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 35.7 %

19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 44.7 %

20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 54.3 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 61.9 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้พ้นจากอัลลอฮ์ต่ออะลาคาและมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ออะลาคาการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน(ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 76.7 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 73.4%

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 45.6 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันคิมของมินเมา เหล้า เบียร์ 42.6 %

5. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญปีที่ 5 ชายปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้

1. วิद्यุโทรทัศนหนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 26.8 %
2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 55.4 %
3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิद्यุ โทรทัศน หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 48.2 %
4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 35.7 %
5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 26.3 %
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 37.5 %
7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ(การละหมาด)ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 46.4 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 46.4 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 37.5 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงผับเชคบาร์คาราโอเกะ 39.3 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 41.1 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 46.4 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 57.1 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 39.3 %

15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 57.1 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 46.4 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัสดิให้ ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 56.6 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 30.3 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 55.3 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 52.6 %
21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 76.8 %
22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่ออะลาและมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ออะลาการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน(ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 75.0 %
23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 64.3 %
24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 48.2 %
25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันคิมของมินเมา เหล้า เบียร์ 33.9 %
6. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญปีที่ 5 หญิงปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้
  1. วิद्यุโทรทัศนังหนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 61.8 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 52.6 %
3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 46.1 %
4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 51.3 %
5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 41.5 %
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 53.2 %
7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ(การละหมาด)ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 34.0 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 37.2 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 36.2 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชนบาร์ คาราโอเกะ 37.2 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 45.7 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 40.4 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 55.3 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 61.8 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 53.9 %

16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 55.3 %

17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัสยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 56.6 %

18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 30.3 %

19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 55.3 %

20. ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 52.6 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 86.8 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่ออะลาและมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ออะลาการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน(ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 81.6 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 75.0 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 43.4 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมีเมา เหล้า เบียร์ 36.8 %

7. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา ตามกลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญปีที่ 6 ชาย ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นแบบรายชื่อ ดังนี้

1. วิชยุทธศาสตร์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลาม ของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 41.5 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 39.0 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 41.5 %
4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 41.5 %
5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 48.8 %
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 36.6 %
7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 43.9 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 42.6 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 36.6 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชนบาร์ คาราโอเกะ 48.8 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 48.8 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 43.9 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 43.9 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 41.5 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 43.9 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 36.6 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาก

กว่าให้ความสนใจกับมัศยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยาย  
อบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 53.7 %

18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 29.3 %

19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา  
ในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 51.2 %

20. ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญ  
ทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงาม  
ของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุค  
โลกาภิวัตน์ 51.2 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคี  
เราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 70.7 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่ออะลาคะ  
และมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ออะลาคะการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน(ชะ  
กาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สิน  
และการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 82.9 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนา  
อิสลาม 40.5 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 61.1 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันคิมของมีนเมา เหล้า เบียร์ 36.6 %

**8. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการ  
ศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา ตามกลุ่มตัวอย่างการศึกษาสามัญปีที่ 6  
หญิง ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นแบบรายชื่อ ดังนี้**

1. วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตาม  
หลักการศาสนาอิสลาม ของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 55.9 %

2. การโฆษณา การสื่อสารในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน  
หลงใหล 50.0 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกา  
ภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดี  
งามของศาสนาอิสลาม 52.9 %



4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 47.1 %
5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 36.8 %
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 58.8 %
7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ(การละหมาด)ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 51.1 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 42.6 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 41.2 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชนบาร์ คาราโอเกะ 41.2 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 42.6 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 52.9 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 41.2 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 50.0 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 39.7 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 51.5 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัสยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 41.2 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 33.8 %

19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 52.9 %

20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 50.0 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะสุลต่อวันอากีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 83.8 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่ออะลาและมุฮัมมัดเป็นเราะสุลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่ออะลาการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 76.5 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 83.8 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 55.9 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมีเมา เหล้า เบียร์ 38.2 %

**9. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา ตามกลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาตอนต้นชาย ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นแบบรายชื่อ ดังนี้**

1. วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 30.0 %

2. การโฆษณาการสื่อสารในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 50.0 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 45.0 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 40.0 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 30.0 %
6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 35.0 %
7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 35.0 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 25.0 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 35.0 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 45.0 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 55.0 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 50.0 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 45.0 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 45.0 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 45.0 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 35.0 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆมากกว่าให้ความสนใจกับมัสยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 40.0 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 25.0 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 50.0 %

20. ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 50.0 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 65.0 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์และการดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 75.0 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 50.0 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 65.0 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมีเมา เหล้า เบียร์ 50.0 %

**10 ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา ตามกลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาตอนต้นหญิง ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นแบบรายชื่อ ดังนี้**

1. วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลาม ของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 43.8 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 37.5 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 50.0 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 56.3 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาได้ 50.0 %

6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้าชมมัสยิด 75.1 %
7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ 35.0 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 50.0 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 43.8 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 57.1 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไรพรมแดน ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 37.5 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 38.1 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 50.0 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 37.5 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 45.0 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 43.8 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัสยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 56.3 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 25.0 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 37.5 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงาม

ของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 50.0 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 81.3 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์และมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน(ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 81.3 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 81.3 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 62.5 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมึนเมา เหล้า เบียร์ 31.3 %

**11. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาตอนกลางชาย ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้**

1. วิชยุทธศาสตร์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 31.7 %

2. การโฆษณา การสื่อสารในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 50.0 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 45.1 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 39.0 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมที่ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 32.9 %

6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 41.5 %

7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลา สมบูรณ์ทุกวัน 36.6 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของ ศาสนาอิสลาม 41.5 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ ของศาสนา 35.4 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 47.6 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไรพรมแดน ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับ เยาวชน 39.0 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติ ตามได้ 39.0 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 45.1 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับ ผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 51.2 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล มากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 53.7 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทาง ตามจังหวะเสียง เพลงและดนตรี 40.2 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัซยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยาย อบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 43.9 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 34.1 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา ในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 47.6 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญ ทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงาม ของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุค โลกาภิวัตน์ 41.5 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 74.4 %

22. การกล่าวปฎิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์และมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 72.0 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 57.3 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 43.9 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมีเมา เหล้า เบียร์ 35.4 %

**12. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาตอนกลางหญิงปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้**

1. วิद्यุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 50.8 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 46.7 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิद्यุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 45.0 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 53.3 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาได้ 42.5 %

6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 48.3 %



7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 51.7 %
8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 40.0 %
9. เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 35.8 %
10. ท่านเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 41.7 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไรพรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 39.2 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 35.8 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 46.7 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 52.5 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 47.5 %
16. ปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 47.5 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัศยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 47.5 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 32.5 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 55.0 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงาม

ของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 50.0 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 85.8 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์และมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 85.8 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 78.3 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 45.0 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมึนเมา เหล้า เบียร์ 35.8 %

**13. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาตอนปลายชาย ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้**

1. วิชยุทธศาสตร์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 39.3 %

1. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 39.3 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 42.9 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 35.7 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 39.3 %

6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 25.0 %

7. ท่านเป็นชาวไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวัน 78.6 %
8. ชาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 39.3 %
9. ชาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 28.6 %
10. ท่านเคยพบเห็นชาวไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 39.3 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไรพรมแดน ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน 50.0 %
12. ในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 39.7 %
13. เยาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 46.4 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน ชาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 42.9 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 50.0 %
16. ปัจจุบันมีชาวไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 39.3 %
17. ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆมากกว่าให้ความสนใจกับมัซยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 50.0 %
18. การสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในปัจจุบัน 39.3 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 46.4 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณแลจิตสำนึกในการเป็นชาวมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการ หันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 42.9 %

21. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดสถานะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 75.0 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺต่อมาลาอิกะฮ์และมุฮัมมัดเป็นเราะซูลศาสนทูตของอัลลอฮฺต่อมาลาอิกะฮ์การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 78.7 %

23. การแสดงออกผิดเพี้ยนของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 57.1 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 67.9 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมึนเมา เหล้า เบียร์ 21.4 %

**14. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาตอนปลายหญิง ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้**

1. วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 53.6 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 59.4 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 59.4 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 53.6 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 49.3 %

6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 56.5 %

7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลา สมบูรณ์ทุกวัน 59.4 %

8. ชาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพัตติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 46.4 %
9. ชาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 42.0 %
10. ท่านเคยพบเห็นชาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชนบาร์ คาราโอเกะ 33.3 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวชน 52.2 %
12. ในปัจจุบันชาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 59.4 %
13. ชาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 50.7 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน ชาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 56.5 %
15. กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้ชาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 52.2 %
16. ปัจจุบันมีชาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 52.2 %
17. ในปัจจุบันชาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัซยิดให้ความสำคัญกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 49.3 %
18. การสูบบุหรี่ของชาวชนหญิงในปัจจุบัน 33.3 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้ชาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 50.7 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากชาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นชาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 49.3 %
21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 88.4 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลา และมุฮัมมัดเป็นเราะสูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ตะอาลา การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน(ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สิน และการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 75.4 %

23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 85.5 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 52.2 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมึนเมา เหล้า เบียร์ 37.7 %

**15. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาไม่อยู่ในข่ายชาย ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้**

1. วิद्यุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 44.4 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 44.4 %

3. กระแสอิทธิพลของสื่อวิद्यุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 44.4 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 55.6 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 44.4 %

6. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิด 33.3 %

7. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลา สมบูรณ์ทุกวัน 44.4 %

8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 44.3 %

9. ชาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 55.6 %
10. ท่านเคยพบเห็นชาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 44.4 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวชน 55.6 %
12. ในปัจจุบันชาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 55.6 %
13. ชาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 44.4 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน ชาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 44.4 %
15. . กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้ชาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 55.6 %
- . กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้ชาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 52.2 %
16. ปัจจุบันมีชาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 44.4 %
17. ในปัจจุบันชาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัซยิดให้ความสำคัญกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 33.3 %
18. การสูบบุหรี่ของชาวชนหญิงในปัจจุบัน 55.6 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้ชาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 44.4 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากชาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นชาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนาย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 33.3 %
21. การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 44.4 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลา และมุฮัมมัดเป็นเราะสูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ตะอาลา การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 55.6 %

23. การแสดงออกพิศเพศของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม 77.8 %

24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 44.4 %

25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมึนเมา เหล้า เบียร์ 44.4 %

**16. ผลการศึกษาอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาศาสนาไม่อยู่ในข่ายหญิง ปรากฏว่าได้แสดงความคิดเห็นมากตามรายชื่อ ดังนี้**

1. วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบัน 63.6 %

2. การโฆษณา การสื่อสาร ในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหล 60.6 %

2. กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณา ในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 57.6 %

4. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 69.7 %

5. หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้ 51.5 %

4. เยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่า การเข้ามัสยิด 45.5 %

7.. ท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ(การละหมาด)ได้ครบ 5 เวลา สมบูรณ์ทุกวัน 54.5 รายได้หรือเครื่อง

8. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลาม 42.4 %



9. ชาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนา 42.4 %
10. ท่านเคยพบเห็นชาวชนไทยมุสลิมไทยเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะ 57.6 %
11. ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคไรพรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวชน 54.5 %
12. ในปัจจุบันชาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้ 63.6 %
13. ชาวชนมีความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการ ของศาสนาอิสลาม 57.6 %
14. ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน ชาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตราย 54.5 %
15. . กระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้ชาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา 57.6 %
16. ปัจจุบันมีชาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วม ชมการแสดงดนตรีสากลแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 45.5 %
17. ในปัจจุบันชาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัศยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบ  
ชี้แนะให้ความรู้ในหลักการศาสนา 45.5 %
18. การสูบบุหรี่ของชาวชนหญิงในปัจจุบัน 33.3 %
19. สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้ชาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิต ประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ 42.4 %
20. ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากชาวชนไม่มีความเจริญด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นชาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนา ย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 69.7 %
21. การศรัทธาต่ออัลลอฮตะอาลาห์ต่อมาลาอิกะฮ์ต่อบรรดาเราะซูลต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกฎกำหนดศภาวะของอัลลอฮ์เป็นสิ่งจำเป็น 66.7 %

22. การกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลา และมุฮัมมัดเป็นเราะสูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ตะอาลา การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สินและการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็น 60.6 %
23. การแสดงออกพิเศษของเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนา อิสลาม 51.5 %
24. การสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบัน 57.6 %
25. เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันดื่มของมึนเมา เหล้า เบียร์ 60.6 %

## 5.2 การอภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาเป็นผู้ที่มีความเชื่อการศรัทธาปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติอันดีงามของศาสนาเป็นส่วนใหญ่และมีบางส่วนเท่านั้นที่จะต้องเสริมคำแนะนำกระตุ้นให้เป็นผู้ที่ใฝ่หาการเรียนรู้ให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนา เป็นผู้ที่มีความเชื่อการศรัทธาปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติอันดีงามของศาสนาให้มากขึ้น สำหรับผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าเยาวชนในยุคปัจจุบันได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาได้มาก จากผลการศึกษาวิจัยผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ประเด็น ดังนี้

**1. การศรัทธา :** การเป็นผู้ศรัทธาในอิสลามเป็นพลังภูมิคุ้มกันครอบปกป้องที่ดีประการหนึ่งมีผลทำให้เป็นเยาวชนที่มีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของ ศาสนา เป็นพลังควบคุมพฤติกรรมแห่งจิตใจ วาจา และร่างกาย พื้นฐานการศรัทธาในอิสลาม ศาสนาเป็นพลังควบคุมพฤติกรรมแห่งจิตใจ วาจา และร่างกาย พื้นฐานการศรัทธาในอิสลามประกอบด้วย การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ﷻ ต่อบรรดาศักดิ์มิกิร ต่อบรรดาเราะสูล ต่อวันอาคีเราะฮ์และต่อกำหนดสภาพการณ์ของพระองค์ เยาวชนมุสลิมผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงจะต้องเริ่มต้นมาจากการมีความศรัทธามั่นตามหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ﷻ และการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาและมุฮัมมัดเป็นเราะสูลศาสนทูตของอัลลอฮ์ตะอาลา การดำรงละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินตลอดจนการเดินทางมีความปลอดภัยตามหลักการอิสลาม

และยอมรับในคำสั่งทุกประการที่พระองค์ได้กำหนดใช้และห้ามไว้คัมภีร์อัลกุรอาน การศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺ ﷻ จะทำให้เกิดพลังมีภูมิปกป้องมีความประพฤติกฎปฏิบัติถูกต้องตามหลักการอันดีงามของอิสลาม

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและมีการเชื่อมั่นศรัทธาตามหลักการของอิสลามที่ผู้วิจัยได้นำเสนอไว้ในบทที่ 4 ตามแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักการศรัทธาข้อที่ว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาต่อมาลาอิกะหุบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดาเราะสุลต่อวันอาคิเราะหฺและต่อกฎกำหนดศสภาวะการของอัลลอฮฺเป็นสิ่งจำเป็นพบว่าเยาวชนแสดงความคิดเห็นร้อยละ 78.8 และการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮฺตะอาลาและมุฮัมมัดเป็นเราะสุลศาสนทูตของอัลลอฮฺตะอาลา การดำรงการละหมาด 5 เวลา การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำหัจญ์เมื่อมีความสามารถพร้อมทั้งด้านร่างกายทรัพย์สินการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นร้อยละ 76.7 และการแสดงออกพิศของเยาวชนเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามร้อยละ 69.8 จากผลของการแสดงความคิดเห็นของความรู้ความเข้าใจหลักการศรัทธาของหลักการศาสนาพบว่าเยาวชนมุสลิมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้แสดงความคิดเห็นเป็นการบ่งบอกว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาการเป็นผู้ที่มีความเชื่อการศรัทธาปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติอันดีงามของศาสนา โดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมั่นศรัทธาตามคำถามได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนมากการตอบแสดงความคิดเห็นย่อมเกิดจากการเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการศรัทธาและหลักการของอิสลาม ความรู้ความเข้าใจเป็นพลังขับเคลื่อนให้ความเข้าใจในหลักการศรัทธาและหลักการของอิสลามความรู้ความเข้าใจเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและบริสุทธิ์ใจเป็นการสอดคล้องตรงกับเจตนารมณ์ของอิสลามตามความหมายของการศรัทธาคือ การยอมจำนนต่อ อัลลอฮฺ ﷻ ทั้งจิตใจและร่างกายน้อมรับคำบัญชาของพระองค์มาปฏิบัติตัวอย่างไม่มีข้อสงสัยเป็นการประสานความรู้การยอมรับและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน เป็นการบ่งบอกถึง คุณลักษณะอันท่องแท้ของการเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ดังที่อัลลอฮฺ ﷻ ได้ทรงกล่าวยืนยัน ถึงคุณลักษณะดังกล่าวไว้ใน อัลกุรอานว่า

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئْتَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (36)

( 36 : )

ความว่า . “ ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและหญิงเมื่ออัลลอฮ์และเราะฮ์สูลของพระองค์ได้กำหนดกิจการใดแล้วสำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขาและผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และเราะฮ์สูลของพระองค์แล้ว แน่แน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดเจน ”

(อัลอะหฺซาบ : 36)

จากความหมายของอัลกุรอานผู้ศรัทธาคือผู้ที่มีความรู้และเข้าใจสถานภาพของตนเองว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสมกับได้ชื่อว่าเป็นเยาวชนไทยมุสลิมอันเป็นการบ่งบอกถึงศาสนาอิสลามที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่งไม่มีศาสนาใดมาเทียมได้เมื่อเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมเขาก็จะได้รับการตอบสนองผลของความดีทั้งโลกนี้และโลกอาคิเรายจากอัลลอฮ์ ﷻ

สำหรับเยาวชนส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการศรัทธาแต่ยังมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาเนื่องจากเยาวชนบางส่วนเหล่านั้นมีความคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องจุกจิกยุ่งยากเป็นการสอดคล้องตรงกับผลวิจัยของมานี ชูไทย ที่ผู้วิจัยได้กล่าวอ้างไว้ในหน้า 68 ซึ่งเป็นผลสรุปส่วนหนึ่งของมานี ชูไทย ว่าอิสลามสอนเรื่องจุกจิกไม่เหมาะกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อธิบายได้ดังนี้การที่อิสลามบอกทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องจุกจิกแต่เป็นสิ่งที่มุสลิมมีความภาคภูมิใจมากที่เรื่องเช่นนี้ไม่มีปรากฏในศาสนาอื่นและรายละเอียดที่บอกไว้เมื่อ 1400 กว่าปีนั้นสามารถนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตจริงในปัจจุบัน โดยไม่ขัดกับวิทยาการสมัยใหม่แม้แต่น้อยคุณเฝินๆ คล้ายกับเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่เหมาะกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และรายละเอียดเช่นนี้ไม่มีในศาสนา ผู้ที่ไม่คุ้นเคยจึงเห็นเป็นเรื่องจุกจิกยุ่งยากรำคาญใจ ฯลฯ ความจริงอิสลามได้เพียงแต่มาจัดระเบียบวิธีการดำเนินชีวิตที่มีอยู่เดิมของมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้น สรุปคือไม่มีเรื่องใดยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามคำของอิสลามได้และสาเหตุอีกข้อหนึ่งที่เยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา จากแบบสอบถามที่ว่าความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไม่มีความเจริญทางด้านจิตวิญญาณและจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอันดีงามของศาสนา ย่อมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคล้อยตามไปกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ร้อยละ 48.8 และจากแบบข้อสอบถามที่ว่า หลักศีลธรรมสามารถสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้แต่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาได้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นร้อยละ 37.7 และจากผลแสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทำให้เยาวชน

เกิดการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาในการดำเนินชีวิตประจำวันคือการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ร้อยละ 47.7 จากแบบสอบถามเป็นการแสดงถึงการที่โลกเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมจากหลักการศรัทธาได้

## 2. ความเข้าใจในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

จากแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นบ่งบอกให้รู้ว่าเยาวชนไทยเขตอำเภอเมืองยะลา มีความเข้าใจใน อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ว่าในด้านของการนำมาซึ่งผลประโยชน์ของเยาวชนและสังคมตลอดจนสิ่งที่เป็นการให้โทษพิชภัยอันตรายกับเยาวชนและสังคม จากแบบสอบถามที่ได้แสดงความคิดเห็นว่ายุคกระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน และสังคมร้อยละ 43 สำหรับการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้โทษในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนเยาวชนไทยมุสลิมได้รับผลกระทบในหนทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหรืออันตรายให้กับเยาวชนและสังคมถึงร้อยละ 50.1 ซึ่งผลการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนเป็นการบ่งบอกส่งผลให้รู้ว่ามีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์อันเป็นการสอดคล้องตรงกันกับที่ผู้วิจัยได้นำเอาข้อคิดเห็นของสุริชัย หวันแก้ว เสนอไว้ในหน้าที่ 67 และ 68 เกี่ยวกับเรื่องผลดีและผลเสียของอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และเช่นเดียวกันกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อเยาวชนด้านพฤติกรรม จากแบบสอบถามความคิดเห็นข้อที่ว่าท่านเป็นเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) ได้ครบ 5 เวลาสมบูรณ์ทุกวันผลการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดร้อยละ 44.3 และจากแบบสอบถามในปัจจุบันเยาวชนที่มีความรู้เรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาแต่มีการปฏิบัติตามได้เพียงร้อยละ 44.6 เยาวชนไทยมุสลิมหญิงในยุคปัจจุบันแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนาเพียงร้อยละ 34 และจากแบบสอบถามในปัจจุบันเยาวชนให้ความสำคัญและสนใจกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าให้ความสนใจกับมัศยิดให้ความสนใจกับการโฆษณาต่างๆ มากกว่าการรับฟังการบรรยายอบรมชี้แนะให้ความรู้ในหลักการของศาสนา ร้อยละ 46.2 ผลของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองยะลาพบว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ แต่พฤติกรรมที่เยาวชนแสดงออกมาให้เห็น ในรูปแบบของความฟุ่มเฟือยตามห้างสรรพสินค้า สถานเริงรมย์ คาราโอเกะ การเสพติดของมีนเมา การแต่งกายตามแฟชั่นสมัยนิยม เป็นการบ่งบอกว่าเยาวชนได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยไม่รู้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ได้แสดงอิทธิพลของมันเป็นผลให้เห็นแล้ว เยาวชนไม่รู้สึกอะไรเลยกับพฤติกรรมเหล่านั้นว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของศาสนา ซึ่งเป็นการสอดคล้อง

ตรงกับความคิดเห็นของอานันท์ กาญจนพันธุ์ที่ผู้วิจัยได้กล่าวอ้างไว้ในหน้า 67 ของการวิจัยได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนที่มีการเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ควรยึดถือปฏิบัติของแต่ละบุคคลในยุคปัจจุบันนั้นมีผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นการพัฒนาขั้นตอนสุดท้ายของทุนนิยม ที่เปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่เป็นสื่อของการซื้อขายแลกเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นทรัพยากรแรงงานมาตัดดวงเอาแม้กระทั่งวัฒนธรรมความรู้ดีคุณค่าจิตใจของผู้คนให้เป็นสินค้าไปด้วย

### 3. พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา

จากแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่เยาวชนได้แสดงออกมาโดยมีผลมาจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์สื่อสารการโฆษณาชวนเชื่อการเลียนแบบนักร้องนักแสดง ดังแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามที่ว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อความคิดเห็นประจำวันตามหลักการศาสนาอิสลามของเยาวชนไทยมุสลิมในยุคปัจจุบันร้อยละ 45.4 การแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามที่ว่า การโฆษณา การสื่อสารในปัจจุบันสามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลร้อยละ 49.6 จากแบบสอบถามที่ว่ากระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การโฆษณาในยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจให้เยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการเบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามร้อยละ 47.2 จากการแสดงความคิดเห็นแบบสอบถามว่าการสูบบุหรี่ของเยาวชนหญิงในยุคปัจจุบันร้อยละ 28.1 จากการแสดงความคิดเห็นแบบสอบถามว่าการสูบบุหรี่ของเยาวชนชายในยุคปัจจุบันร้อยละ 46.4 เยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันคิมของมีนเมา เหล้า เบียร์ ร้อยละ 37.4 และจากการแสดงความคิดเห็นว่าคุณเคยพบเห็นเยาวชนไทยมุสลิมเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ เชน บาร์ คาราโอเกะร้อยละ 41.1 และแบบสอบถามเยาวชนไทยมุสลิมมีความพึงพอใจในการที่ได้เข้าไปเที่ยวชมตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากกว่าการเข้ามัสยิดเยาวชนแสดงความคิดเห็นร้อยละ 46.7 และการแสดงความคิดเห็นว่ายุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนมีผลทำให้เยาวชนต้องตกเป็นแหล่งหารายได้หรือเครื่องมือของนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนร้อยละ 49.6 และการแสดงข้อคิดเห็นว่ายาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามเยาวชนไทยมุสลิมในปัจจุบันประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามร้อยละ 41.1 และผลการแสดงความคิดเห็นว่ายุคปัจจุบันมีเยาวชนไทยมุสลิมเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีสากลทำทางตามจังหวะเสียงเพลงและดนตรี 45.1 และความคิดเห็นว่ายาวชนมี

ความพึงใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปัจจุบันมากกว่าการใช้ชุดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามร้อยละ 47.5 และกระแสอิทธิพลของสื่อในยุคโลกไร้พรมแดนมีแรงจูงใจให้เยาวชนหลงใหลมากกว่าหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในระดับมากถึงร้อยละ 50.7

ผลกระทบจากอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ของสื่อสารการโฆษณาในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนต่อหลักการศรัทธาจำนวนร้อยละ 50.7 อย่างไรก็ตามก็ดีเป็นการบงบอกให้รู้ว่าเยาวชนอีกจำนวนมากยังมีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนต่อหลักการศรัทธาถึงร้อยละ 49.3 ซึ่งน่าเป็นห่วงเยาวชนที่มีความคิดว่ากระแสโลกาภิวัตน์ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาสมควรที่จะต้องสร้างความตระหนักให้เยาวชนมีจิตสำนึก

ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอันดีงามของศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันความคิดที่หลงใหลในสิ่งที่แอบแฝงมาในกระแสโลกาภิวัตน์จากวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและตะวันตกไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการประพฤติกฎปฏิบัติหรือการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อต่างๆ หรือจะเป็นการแต่งกาย การเที่ยวสถานเริงรมย์ห้างสรรพสินค้าการเสพสิ่งของมีนเมาการแสดงพฤติกรรมผิดเพศ เหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเยาวชนจะเกิดความคิดเห็นคล้อยตามกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นการบงบอกถึงความสอดคล้องตรงกันกับสาเหตุหนึ่งของการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเยาวชน ดังที่ผู้วิจัยได้นำรายงานการวิจัยและทฤษฎีบทของจรกิจ บุญชัยวัฒนาและคณะในหน้าที่ 70 ของการวิจัยที่กล่าวว่าความเป็นระเบียบวินัยของคนในชาติถือเป็นหนึ่งในค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการซึ่งประกอบด้วยการพึ่งพาตนเองขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบการประหยัดอดออมการมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาความรักชาติศาสน์กษัตริย์โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเน้นให้มีการปลูกฝังอย่างจริงจังแก่เด็กและเยาวชนของประเทศ ต่อการปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชนและได้อ้างใน (ดวงเดือน พันธมนาวิน, 2524 : 8) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมคือทฤษฎีที่อธิบายวิธีการและกระบวนการที่บุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคมทำให้เกิดการยอมรับ ลักษณะและกฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นลักษณะของตน ทฤษฎีประเภทนี้ได้นำเอาหลักการเสริมแรง (Principle of Reinforcement) และหลักการเชื่อมโยง (Principle of Association) มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมตนกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงจริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ได้เน้นการเรียนรู้โดยบังเอิญและการเลียนแบบเป็นสำคัญซึ่งทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แปลกใหม่หรือแตกต่างไปจากเดิมได้โดยง่ายทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญลักษณะของสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคลกระทำพฤติกรรมซ้ำๆ จน

กลายเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นไปในที่สุดสิ่งที่จะกระตุ้นให้บุคคลกระทำพฤติกรรมต่างๆ ได้คือการหวังความพอใจและการหลีกเลี่ยงความทุกข์การเลียนแบบลักษณะและการกระทำของบุคคลอื่น เป็นป่อกเกิดของการยอมรับลักษณะทั้งที่ดีและไม่ดีจากบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดายและเกิดได้อย่างกว้างขวางในสถานการณ์ทั่วไป ตั้งแต่เด็กเลียนแบบบิดามารดาของตนไปจนถึงการที่วัยรุ่นเลียนแบบดาราดาราภาพยนตร์เป็นต้น การเลียนแบบนี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบทบาทของสื่อมวลชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลูกฝังจริยธรรมในโลกปัจจุบัน การเลียนแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระทำของบุคคลอื่นแล้วต่อมาผู้สังเกตนั้นได้กระทำพฤติกรรมนั้นบ้าง ในปัจจุบันสมควรที่จะมีการปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอันดีงามของศาสนาให้มาก เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันและสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนต่อสู้กับภัยอันตรายที่แอบแฝงมากับยุคโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ และในสังคมปัจจุบันจากผลสะท้อนของความคิดเห็นของเยาวชนจากกลุ่มตัวอย่างจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันดังนี้

ผลแสดงความคิดเห็นของเยาวชนยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านความเข้าใจ ในหลักการศาสนาและกระแสอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ การแสดงความคิดเห็นที่มีความต่างกันก็เป็นผลส่วนหนึ่งของการเป็นงเบนจากหลักการศรัทธา การแสดงความคิดเห็นของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างการ ศึกษาสามัญเพศหญิงและเพศชายผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 มัธยมศึกษาที่ 5 และมัธยมศึกษา ที่ 6 ปรากฏว่าในระดับความคิดเห็นมากจากกลุ่มตัวอย่างเพศชายมัธยมศึกษาที่ 5 อยู่ในระดับร้อยละ 40.3 และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมัธยมศึกษาที่ 4 ในระดับร้อยละ 39.5 และรองมากกลุ่มตัวอย่างเพศชายมัธยมศึกษาที่ 6 ร้อยละ 29.5 ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพศชายมัธยมศึกษาที่ 5 มีความเข้าใจต่อกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่าเพศหญิงมัธยมศึกษาที่ 4 และเพศชายมัธยมศึกษาที่ 6

ผลของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงการศึกษาศาสนาตอนต้นตอนกลาง ตอนปลายไม่อยู่ในข่าย ปรากฏว่าในระดับความคิดเห็นมากจากกลุ่มตัวอย่างเพศชายการศึกษาศาสนาตอนกลางอยู่ในระดับร้อยละ 59.0 และรองลงมากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงการศึกษาศาสนาตอนกลางอยู่ในระดับร้อยละ 50.4 และรองต่อมากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงการศึกษาศาสนาตอนปลายอยู่ในระดับร้อยละ 29.0 และรองต่อมากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงการศึกษาศาสนาไม่อยู่ในข่ายอยู่ในระดับร้อยละ 13.9 ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพศชายการศึกษาศาสนาตอนกลางมีความเข้าใจต่อกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงการศึกษาศาสนาตอนกลางและไม่อยู่ในข่าย



ผลของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงอยู่ในระดับมากร้อยละ 74.4 และกลุ่มตัวอย่างเพศชายอยู่ในระดับร้อยละ 73.4 ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความเข้าใจต่อกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่าเพศชาย จากผลข้อแตกต่างของการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างต่อกระแสโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และผลสะท้อนจากการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนเป็นการสอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาวชนส่วนหนึ่งที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเบี่ยงเบนไปจากหลักการศรัทธาในเรื่องของการแต่งกาย การเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมย์ การติดสารเสพติด การดื่มของมึนเมาอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายอย่างซึ่งมีต้นเหตุมาจากการไม่เข้าใจในเรื่องหลักการศรัทธาของศาสนาและการที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การไม่เข้าใจกระแสโลกาภิวัตน์คิดว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่มิคุณประโยชน์ทั้งหมด โดยไม่มองพิจารณาในด้านที่ทำให้เกิดปัญหาไม่คิดว่ากระแสโลกาภิวัตน์จะนำตนไปสู่การเบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา ซึ่งเยาวชนบางส่วนนี้มีแนวความคิดอยู่เสมอว่าหลักการศรัทธานั้นมีผลกระทบให้เกิดขึ้น คือ

1. เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับตนต้องมีภาระหน้าที่
2. ไม่มีความเป็นอิสระต่อการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
3. เป็นการละเมิดและจำกัดสิทธิส่วนบุคคลส่วนในด้านความคิดเห็นของเยาวชนบางส่วนต่อกระแสโลกาภิวัตน์ว่าเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับตน คือ

1. การเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
2. มีความเป็นอิสระ มีสิทธิในการประพฤติปฏิบัติตน ไม่อยู่ในการควบคุมใดๆ ของศาสนา
3. สอดคล้องกับความคิดของเยาวชนที่ต้องการแสดงตนอย่างอิสระในสังคม

**สำหรับการมองของเยาวชนบางส่วนต่อกระแสโลกาภิวัตน์ว่าเป็นการก่อให้เกิดผลกระทบกับตนและสังคม คือ**

1. เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการฟุ่มเฟือย
2. ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมทางคุณธรรมจริยธรรม
3. ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักการอันดีงามของศาสนา
4. สนับสนุนให้เยาวชนมีความเป็นอิสระเกินขอบเขตขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของศาสนา

จากข้อแสดงความคิดเห็นของการมีความคิดที่แตกต่างกันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเยาวชนไทยมุสลิมจากหลักการ ศรัทธาในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมหลากหลายไม่ว่าในด้านของการแสดงออกทางกริยามารยาทความประพฤติปฏิบัติตัวเป็นเพศชายหรือทำตัวเป็นเพศหญิงมีให้พบเห็นมากมาย การเที่ยวสนุกสนาน ตามสถานเริงรมย์ เซก บาร์ คาราโอเกะการแสดงออกถึงความฟุ้งเฟ้อของเยาวชนโดยใช้เวลาว่าง ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวตามห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ ไม่สนใจ เวลาที่จะต้องหมกไปกับการแสดงออกถึงความฟุ้งเฟ้อของตนเองโดยไม่รู้ตัว มีพฤติกรรมที่ไม่ให้ความสนใจกับศาสนกิจการละหมาด 5 เวลา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องรับผิดชอบตาม บทบัญญัติของศาสนา มีการเสพติดของมีนเมานิยมการเรียนแบบชาวตะวันตกทำตามสื่อสาร โฆษณาต่างๆ ชอบเดินตามห้างสรรพสินค้าเห็นห่างจากมัศยิด คิดว่าการปฏิบัติศาสนกิจตาม หลักการศาสนาเป็นเรื่องจุกจิกยุ่งยาก น่าเบื่อ เสียเวลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้เยาวชนวัยรุ่นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทาง ดำเนินชีวิในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายปรากฏเห็นได้ชัดในทุกสถานที่อย่างเปิดเผย มัน เป็นสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ทำให้เยาวชนวัยรุ่นหนุ่ม สาว ความยินดีชื่นชมหลงใหลไปตามกระแสแฟชั่นตะวันตกด้วยความอยากเลียนแบบและค่านิยม ที่คิดว่าดีเด่นทันสมัย เยาวชนมุสลิมหญิงที่สำรวจตนและแต่งกายเรียบร้อยตามหลักการอิสลาม ย่อมปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ตรงกันข้ามกับแฟชั่นของเยาวชนวัยรุ่นในยุคปัจจุบันอันเป็น สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลในการจะก่อให้เกิดคดีการถูกข่มขืน เพราะแฟชั่น กลายเป็นปัจจัย สำคัญที่จะสร้างความภาคภูมิใจกับเยาวชน บางคนไม่รู้ลึกถึงความตกต่ำของพฤติกรรมอันไม่ เหมาะสมของ

ตนเอง มีความเข้าใจว่าการแต่งกายทันสมัยจะปิดบังความไม่ดีข้อบกพร่องของตนเองได้ เพราะ สังคมนิยมแฟชั่นและใช้เครื่องแต่งกายเป็นบรรทัดฐานสำรวจผู้คน

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมบางส่วนของเยาวชนที่แสดงออกมาใน รูปแบบต่างๆ อันหลากหลายในยุคปัจจุบันที่ได้พบได้เห็นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ซึ่งมี ข้อมูลที่ได้รับจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

สำหรับผู้ที่มิมีบทบาทเป็นผู้นำผู้ปกครอง บิดา มารดา บุคคลทั่วไป ควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของเยาวชนอันจะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากหลักการอันดีงามของศาสนาอิสลามบ้าง บันสมควรที่จะมีการปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอันดีงามของศาสนาให้มาก เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนต่อสู้กับภัยอันตรายที่แอบแฝงมากับยุคโลกไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ และสิ่งที่ได้พบได้เห็นในยุคปัจจุบันจากพฤติกรรมของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบดารานักแสดงการเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมการแต่งกาย การพุดจาการแสดงออกไปในทางตรงกันข้ามกับเพศของตน การใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือยหลงใหลในอินเทอร์เน็ตในทางลามกหรือสื่อลามกอันจะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

**ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้**

1. ควบคุมการสื่อสาร การโฆษณา ให้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างจริงจัง
1. ตรวจสอบลงโทษ สถานบันเทิง แหล่งอบายมุข ร้านค้าในการให้บริการ และขายเหล้าบุหรี่ให้เยาวชน
3. เจ้าหน้าที่ข้าราชการ ประชาชน ทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. ปลูกฝังเยาวชน ประชาชน ให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
5. เน้นหลักวิชาศีลธรรม ในหลักสูตรการศึกษาให้เยาวชน ทุกระดับชั้น

### **ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป**

1. ควรทำวิจัยเรื่องนี้ในกลุ่มประชากรที่แตกต่างออกไปกับกลุ่มเยาวชนตามจังหวัดและอำเภอเมืองต่างๆ ที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัย
2. ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนในยุคปัจจุบันที่มีความประพฤติออกห่างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของศาสนา
3. ควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้แบบเจาะลึกในเชิงคุณภาพถึงปัญหาพฤติกรรมความประพฤติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนในยุคปัจจุบัน
4. ควรใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในกาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจะทำให้ผลการวิเคราะห์ได้มีความถูกต้องเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น